



ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๑๔๗๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

เรียน นายอำเภอเด่นชัย นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๖๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้กำหนด ให้ข้าราชการครู พนักงานครู ฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นคำขอรับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครู ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครู ฯ ยื่นคำขอรับการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินด้านวินัย ฯ แล้ว ออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ “ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน สาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นกรรมการ จำนวน ๓ คน ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย” ทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงาน ฯ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับ คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายเป็น “ตราฟท์” ใบเดียวกัน ในนาม “บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

๒.ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานด้านวินัยฯ ว่าถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ จากนั้น สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู ฯ และรวบรวมเอกสารผลงานฯ พร้อมตราฟท์ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการสำหรับอำเภอเด่นชัยให้แจ้งเทศบาลตำบลเด่นชัย  
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมมโม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น **ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน**

โทร . ๐-๕๕๕๓-๕๕๐๔-๕ ต่อ ๑๘ โทรสาร ๑๙

**ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่**

๓๐.



เลขที่รับ	4799
วันที่	13 มิ.ค. 2555
เลขที่	1823
วันที่	14 มิ.ค. 2555
เลขที่	18.41

13 มิ.ค. 2555

ที่ มท ๐๘๐๙.๔ / ว ๒๒๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔)

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กำหนดให้ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ ปีละ ๑ ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน หรือ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี และกำหนดให้นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการ) ทั้งนี้ เมื่อผ่านการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว ให้จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ถึงสำนักงาน ก.จังหวัด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผ่านการประเมิน เพื่อตรวจสอบรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ และเตรียมนำส่งสำนักงาน ก.กลาง ในการประสานการตรวจประเมินผลงานฯ ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลงานของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูฯ ยื่นคำขอรับการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยระบอบองค์ประกอบคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ "ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตรวจประเมินตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นกรรมการจำนวน ๓ คน ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย" ทำหน้าที่ตรวจประเมินผลงานฯ ของข้าราชการครู พนักงานครูฯ ซึ่งได้จัดส่งผลงานฯ ให้สำนักงาน ก.จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินผลงานสำหรับคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้แต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งจ่ายเป็น "ตราพท์" ใบเดียวกัน ในนาม "บัญชีเงินนอกงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริมณฑลสามารถส่งจ่ายเป็น "เช็คเงินสด" ได้)

๒. ดำเนินการ...

๒. ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลงานด้านวินัยฯ ว่า ถูกต้อง สมบูรณ์หรือไม่ จากนั้น สรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ และรวบรวมเอกสารผลงานฯ พร้อมกราฟท์หรือเช็คเงินสดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานฯ นำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนทวารวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามบัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔) (เอกสาร ๒) อย่างเคร่งครัด หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้จัดเอกสารผลงานฯ เป็นชุดๆ จำนวน ๓ ชุด ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย แต่ละชุดปิดด้วยใบปะหน้าชุดผลงานฯ และให้แจ้งผู้ขอรับการประเมินบันทึกข้อมูลแบบเสนอขอรับการประเมิน (วฐ ๑), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ ลงในแผ่นซีดีจำนวน ๑ ชุด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

อนึ่ง สำหรับข้าราชการครูที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญก่อนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินด้านวินัยฯ แล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลงานฯ นำส่งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ ประสิษฐไธ เหมทานนท์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ส่วนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๐๕๕

บัญชีกำหนดระยะเวลาการนำส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔)  
ณ โรงเรียนทวารวดี ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐-๓๔๒๕-๕๗๖๑ โทรสาร ๐-๓๔๒๕-๕๗๖๑

ที่	วัน เดือน ปี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
๑.	๙ เมษายน ๒๕๕๕	กระบี่ กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ลำปาง ลำพูน สงขลา สระแก้ว สตูล สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุโขทัย อุตรดิตถ์
๒.	๑๐ เมษายน ๒๕๕๕	กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อุทัยธานี อุตรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

**หมายเหตุ**

๑. สำนักงาน ก.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา นำส่งเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลงานด้านที่ ๓)  
ของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินแต่ละราย ประกอบด้วย

- แบบสรุปรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลดังกล่าว

- เอกสารผลงานของผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแต่ละราย จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย แบบเสนอขอรับ  
การประเมิน (แบบ วฐ ๑), แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการ

- แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลแบบเสนอขอรับการประเมินแบบเสนอขอรับการประเมิน (แบบ วฐ ๑),  
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ ๒/๑) และผลงานทางวิชาการของข้าราชการ พนักงานครูฯ  
ที่ยื่นคำขอรับการประเมินแต่ละรายจำนวน ๑ ชุด

- “ตราฟท์” ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปริณผลสามารถส่งจ่ายเป็น “เช็คเงินสด” ได้)

๒. อัตราค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
จำนวน ๓ คน ดังนี้

- วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย  
(๓,๐๐๐ บาท)

- วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในอัตราคนละ ๑,๓๐๐ บาท ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย  
(๓,๙๐๐ บาท)

๓. อัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ บาท  
ต่อผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน ๑ ราย

ทั้งนี้ แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รวบรวมส่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการตรวจ  
ประเมินผลงานฯ ในใบเดียวกัน